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Ymgynghoriad ar ddeiseb  P-03-262 Academi Heddwch Cymru  

Ymateb gan Angharad Roberts 

 

Annwyl Abigail Philips, 
    Dymunaf bwysleisio pa mor bwysig yw hi i ni gael Academi Heddwch yma yng Nghymru.  Mae troi ar 
drias a nerth a rhyfel i geisio datrus problemau ac anghydfodiadau yn rhywbeth mae gwleidyddion yn 
ogystal ac unigolion yn tueddu i'w wneud. Yna aml nid ydynt yn ymwybodol o ddulliau eraill. Mae arnom 
angen sefydliad fydd yn ymchwilio yn academaidd i mewn i heddwch a chyfiawnder, sefydliad fydd yn allu 
rhoi gwybodaeth sicr ac awdurdodol ar faterion heddwch. A syfydliad fydd yn allu rhoi arweiniad i ni fel 
cenedl gan baratoi gwybodaerrth ar gyfer ein gwleidyddion yn y Bae. 
    Yr wyf yn gobeithio'n arw y bddwn yn cael Academi Heddwch fel llawer i wlad fechan arall yn Ewrop, a 
hynny'n fuan. 
    Yn gywir 
    Angharad Roberts,  
 


